

ที่ ศธ ๐๒๘๒/ว ๕๓๐๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิवास อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น (ดาวน์โหลดเอกสารจาก QR code)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน ประเภทละ ๑ รางวัล และจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกดังกล่าวให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดทราบและพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและรูปเล่มเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน ๗ ชุด พร้อมหนังสือนำส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หากเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดมอบรางวัลเข็มเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรในลำดับต่อไป พร้อมนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดท่านประสานโดยตรงมายังท่านด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันมลมาลย์ รินไธสง)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓



คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น
ต่อกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภท ให้จัดเรียงเอกสารตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์การพิจารณา สำหรับหลักฐานที่มีการถ่ายเอกสาร หรือสแกนเพื่อประกอบพิจารณา เมื่อถ่ายเอกสารหรือสแกนแล้ว ต้องสามารถอ่านรายละเอียดและสาระสำคัญได้อย่างชัดเจน
2. เอกสาร หลักฐานประกอบให้จัดทำรูปเล่มให้เรียบร้อย จำนวน ๗ เล่ม และ ให้มีทั้งคำนำ สารบัญทุกเล่ม

QR Code และ Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณา



http://gg.gg/scout_br